

รายงาน

การติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชนำเสนอในการประชุมสภาเทศบาลฯ

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

แบบติดตามผล

การดำเนินการแก้ไขปัญหาทั่วไปที่สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำเสนอในการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

ลำดับ	เรื่อง	ผู้เสนอ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการตรวจสอบ/แก้ไข/ดำเนินการ
๑	ควรปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารริมทางบริเวณสี่แยกเบญจมาฯ ที่ชำรุดเสียหาย ให้มีความปลอดภัยและสวยงาม	นายวิฑูรย์ หัสภาคย์	สำนักการช่าง	- ได้ทำการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบเสร็จแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างจัดทำประมาณราคา
๒	ขอให้ตรวจสอบการเก็บเงินค่าที่จอดรถริมไหล่ทางในงานเดือนสิบทั้งที่มีป้ายประกาศแจ้งว่าไม่มีการเก็บค่าจอดรถบนไหล่ทาง	นายค่านวณ โสมนิล	สำนักปลัดฯ	- ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการจัดงานฯ ซึ่งทาง สภ.เมืองนครศรีธรรมราชได้จับกุม จำนวน ๕ ราย แต่ในระหว่างที่มีการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน- ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เหตุการณ์ปกติ โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช และฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยฯ
๓	ขอทราบขั้นตอนการขออนุญาตนํานํ้ามันที่ใช้ในการเผาศพ	นายสุภัก รัตนพฤษ์ขจร	กองสาธารณสุขฯ	- สามารถยื่นคำร้องที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมหลักฐานเอกสาร ได้แก่ ใบมรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง ต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในเขตเทศบาล และมีเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบว่าบุคคลนั้นลำบากจริง จากนั้นเทศบาลจะเบิกจ่ายนํ้ามันให้โดยใช้นํ้ามันจากเงินอุทิศ ที่สำนักการคลัง
๔	ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณสี่แยกไฟแดงตลาดหัวอิฐ เนื่องจากรถจากในเมืองที่จะเลี้ยวไปทางโรงเรียนไตรภูมิวิทยาต้องจอดรอไฟสัญญาณจำนวนมากทำให้เสียช่องจราจรทางตรงไป ๑ ช่อง	นายสรพงษ์ คงสำราญ	สำนักการช่าง	- ได้ทำการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ จัดทำประมาณราคา และเสนอลงนามแล้ว

ลำดับ	เรื่อง	ผู้เสนอ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการตรวจสอบ/แก้ไข/ดำเนินการ
๕	ปัญหาการจัดเก็บขยะไม่เรียบร้อยในซอยประตู รัักษ์	นายประยูร จิระพิบูลย์พันธ์	กองสาธารณสุขฯ	- ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะเรียบร้อยแล้ว
๖	ขอให้ตรวจสอบการติดตั้งตู้เติมเงินโทรศัพท์ บริเวณป้อมยามทุ่งท่าลาดและหน้าสวนสัตว์ โดยไม่ได้รับอนุญาต	นายประยูร จิระพิบูลย์พันธ์	สำนักงานช่าง	- ตรวจสอบแล้วเป็นการติดตั้งโดยเอกชน โดยอยู่ในระหว่างทดลอง ให้บริการและมีการจ่ายค่าไฟฟ้าให้เทศบาลเดือนละ ๒๐๐ บาท
๗	หลอดไฟเสาประติมากรรม ๑๒ นักษัตร หลอด ขาดตั้งแต่บริเวณหน้าวัดสวนหลวงถึงหัวถนน ไม่ได้รับการซ่อมแซม	นายปรานม รวมพงศ์	สำนักงานช่าง	- ได้ดำเนินการทยอยเปลี่ยนหลอดไฟดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่แล้ว เสร็จทั้งหมด